

เอกสารข่าวรายปักษ์
โดย สำนักประชาสัมพันธ์
และ สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา



bulletin

ปีที่ 2 ฉบับที่ 25
16 - 30 เม.ย. 58

Forward p.2

“บุหลันลอยเลื่อน” The Musical
การกุศล เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Recent News p.4

มบส. วางศิลาฤกษ์ อาคารใหม่

BSRU Spot p.9

กิจกรรมซึ่ๆอะไรในเทศกาล
สงกรานต์ที่อยากให่จัดที่บ้านสมเด็จ



Violet Frame

สงกรานต์
ดีดี

อ่านต่อหน้า 3 -

Photography by Kittisak Poonpitaya



“บุหลันลอยเลื่อน” The Musical การกุศล เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย
ผศ.ดร.ไพฑูริย์ มากสุข อาจารย์ดวงพร พงศ์ผาสุก อาจารย์มณีนสวี พัวตระกูล อาจารย์
อารยา แสงมหาชัย และอาจารย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ จัดงานแถลงข่าวละครเวที “บุหลันลอยเลื่อน
The Musical” ณ บ้านเอกะนาค มินิคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งแพตตนเองโรงพยาบาลเด็ก
กำหนดแสดงในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ว่าที่อธิการบดี (รอโปรด
เกล้าฯ) เป็นประธานในการจัดแถลงข่าวครั้งนี้

บุหลันลอยเลื่อน เป็นละครที่มีแรงบันดาลใจมาจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย การเล่าเรื่องราวอันมหัศจรรย์เกี่ยวกับตะเกียงและเสียงดนตรีในการเชื่อมโยงระหว่างคน
2 ยุคให้ได้มาพบกัน และกลายเป็นรักแท้ที่กาลเวลามีอาจขวางกั้น โดยมีเหล่าศิลปินหลายท่านให้เกียรติ
ร่วมแสดง อาทิ คุณสุเทพ วงศ์กำแหง คุณกทพยวัลย์ ปิ่นภิบาล คุณโก้ Mr.Saxman คุณคิง พิเชษฐ์ (The
Voice SS1) ครูปู๋ ดวงพร (The Voice SS1) คุณโอ โอพาริก แชมป์จาก The Winner Is และคุณนก
พริมาภา แชมป์ KPN 2009

ทั้งนี้ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคสมทบทุน หรือเข้าร่วมการประมูลสินค้าออนไลน์จากศิลปินที่
ท่านชื่นชอบ ได้จากแฟนเพจ FaceBook : บุหลันลอยเลื่อน The Musical โดยจะมีการจัดจำหน่ายบัตร
หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการแสดงและการประมูลครั้งนี้ จะมอบผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ตนเองในโรงพยาบาลเด็ก •



สงกรานต์



สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ปี 58

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ
ได้จัดงานประเพณีงานสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ปี 58 ซึ่งมีขบวนรถสงฆ์นำพระและสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยปิดท้ายด้วยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพร ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยโบราณ ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

BSRU Bulletin จึงประมวลภาพกิจกรรมมาฝาก.

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



แอนิเมชันฯ มบส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธ นำโดย ผศ.วิมล อุทานนท์ ประธานสาขา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธ เข้าศึกษาดูงาน ณ BSRU Innovation Studio อาคาร 2 ชั้น 12A โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดียเป็นวิทยากร อาทิ เรื่องแอนิเมชัน 2 มิติ โดยอาจารย์อารยา วาตะ เรื่องแอนิเมชัน 3 มิติ โดยอาจารย์กานต์ คุ่มภัย เรื่อง Zbrush และ Motion Capture โดยอาจารย์ชัยวัฒน์ บัวอำไพ •



มบส. วางศิลาฤกษ์อาคารใหม่

วันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ว่าที่อธิการบดี (รอโปรดเกล้าฯ) เป็นประธานในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู (อาคารเดิมโรงเรียนมัธยมสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) •



ครุศาสตร์ เปิดตัว Black Space "สาขาวิชาศิลปศึกษา" หอศิลป์

ฤกษ์ดี.. วันที่ 4 เมษายน 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดตัวสาขาวิชา ศิลปศึกษา ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน โดย ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปี พ.ศ. 2555 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นกำลังใจและร่วมงานดังกล่าว

กลุ่ม Black Space เป็นการรวมตัวของคณาจารย์สาขาวิชา ศิลปศึกษา 3 ท่าน คือ อ.สุเมธ พัดเยี่ยม อ.พีรพันธ์ จันทมาศ และ อ.สุวิทย์ สุธรรม โดยการนำผลงานของอาจารย์ทุกท่านมาจัดแสดง ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 58 เป็นต้นไป •

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



▲ จัดกิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการ

สาขาธุรกิจอิสลาม จัดสัมมนาท่องเที่ยว ประเทศมาเลเซีย

สาขาธุรกิจอิสลามศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ศักดา เศรษฐวิเศษ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน (ภาษามลายู)

จัดกิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการและตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อ “มาเลเซียแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสำหรับชาวมุสลิม” วันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีวิทยากร **คุณณัฐนิจิณี ภิญญาปิฎก** ฝ่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมาเลเซียประจำประเทศไทย มาร่วมให้ความรู้แก่นิสิต

วัตถุประสงค์เพื่อให้ นิสิตและผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้ข้อมูลภาษาและวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรภายนอกสถาบันและทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรายวิชารวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น •



▲ อบรมมารยาทสากล ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสากล

สสอ. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2558 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ว่าที่อธิการบดี (รอโปรดเกล้าฯ) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรและการปฏิบัติงานพิธีการต่างๆ” จัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการและธุรการ โดยมี **ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์** รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ทั้งนี้ ได้มีการฝึกอบรมมารยาทสากล ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสากล งานพิธีการต่างๆ พร้อมอภิปรายสรุปและประเมินผล •



Cafe' Amazon Grand Opening

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558 Cafe' Amazon เปิดให้บริการสาขาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 11 ชั้น 1 โดย **ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา** ว่าที่อธิการบดี (รอโปรดเกล้าฯ) ให้เกียรติเป็นประธาน ตัดริบบิ้นเปิดร้านใหม่บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นสโตร์คาเฟ่ อเมซอน มีคณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก •



▲ Cafe' Amazon Grand Opening



▲ คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



นาฏยศิลป์ ควาที่ 1 รางวัลรำโทน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2558 สาขาวิชานาฏยศิลป์และสาขาดนตรีไทยเพื่อ
ไม้มือการอาชีพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรำวงมาตรฐาน และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรำไท่น ในการประกวดดนตรีและการแสดง
พื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พุทธศักราช 2558 จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม •



เปิดงานแบบเด็ดๆ กับ ShowCase เด็ดขาด

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2558 นิสิตสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ชั้น
ไม้มือปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการเปิดตัวงานกิจกรรม ShowCase "เด็ดขาดฯ" ณ
ลานอเนกประสงค์อาคาร 1 ชั้น 1 โดย อ.ดร.ไพฑูริย์มากสุข คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ เป็นประธานเปิดงาน และมีนิสิตสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ShowCase "เด็ดขาดฯ" ประกอบไปด้วยการแสดงผลงานของนิสิตทั้ง 4 แขนง
ได้แก่ผลงานภาพยนตร์และวิดีโอเบื้องต้น/ การแสดงเพื่อธุรกิจบันเทิง/ Computer
Graphic / การออกแบบฉลากและการแสดง พร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษ มาร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวงการบันเทิงทั้ง 5 คน ได้แก่

- คุณบอล จาตุรณ แร่เพชร ดีไซน์เนอร์ของศิลปิน นิว-จิ๋ว และละครเวทีซูสีไทเฮา
- คุณบอย ปิยะ ชนะศัตรู ดารา นักแสดง ภาพยนตร์สุดเซต สเลดเปิด และผู้
กำกับมิวสิควิดีโอ
- คุณเอ็มมี ณชนน ดินาน ผู้โปรโมตละครสงครามนางงาม และเขียนสคริปต์
รายการ The Star
- คุณแวนแดง พิษณุ งามจันทร์ Senior Event Super Visor บริษัท GMM.
- คุณมิก ประภาส ระสินานนท์ Visual Merchandiser จาก Greyhound
และพบกับแฟนโซเชียล การแสดงสุดพิเศษจากนิสิต ที่ตั้งใจแสดงฝีมือกันอย่าง
เต็มที่ •



2 เมษายน มบส.พร้อมเพรียง กวายเป็นพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ณ สถานอนุสาวรีย์สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่เจ้าหญิงของปวงชนชาวไทย •



ว่าที่อธิการบดี มบส. เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ว่าที่อธิการบดี (รอโปรดเกล้าฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจากการประกวดดนตรีไทยของนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา งานดังกล่าวจัดโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ 5 ธันวาคมหาราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ มณฑลท้องฟ้าสามหลวง •



การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรทิจ อาคาร 6 ชั้น 14 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกการกุศลสมทบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา ซึ่งถ้อยของมนตรี นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่พืด โบริ่ง บางบอน •



พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : ดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยงและระบบที่ปรึกษา" ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ลินดา เกณฑ์มา ว่าที่อธิการบดี (รอโปรดเกล้าฯ) กล่าวเปิดงานและมอบแนวทางการร่วมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการบรรยายเรื่อง "เทคนิควิธีการนำองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆและประสบการณ์จากงานที่ปฏิบัติมาสร้างเป็นผลงานทางวิชาการ" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ณ หอประชุม อาคาร 27 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ •



นิสิต หค. เตรียมเฮ มบส. MoU เคาน์เตอร์เซอร์วิส 1/2558 นี้ สามารถชำระค่าธรรมเนียมและค่าสมัครสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมพิธีร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทน การรับชำระเงินเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาค่าสมัครสอบและค่าธรรมเนียมการศึกษา กับ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องพระยาโอวาทวรภิก ขัน 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี คุณวีระเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณภัททิยา ภาชนะทิพย์ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมลงนามและเป็นพยาน ลงนามร่วมกับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มาว่าที่อธิการบดี (รอโปรดเกล้าฯ) ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นักศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เนื่องจากช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสมัครสอบตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีข้อจำกัด มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญเคาน์เตอร์เซอร์วิสในการช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้”

ในส่วนของคุณคุณวีระเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เคาน์เตอร์เซอร์วิสมีความยินดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเล็งเห็นความเป็นประโยชน์ของบริษัทเรา ในการช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการชำระเงินของนิสิต นักศึกษา เพราะเรื่องการศึกษาเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ และหากอนาคตมีบริการใหม่ๆให้เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ช่วยอำนวยความสะดวกก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง”

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท

พีซี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาโดยตลอด ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ 2558 ที่ผ่านมา มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการกลุ่มธุรกิจค้าปลีก” เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาส ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของบริษัท และมอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 100 ทุน ต่อปีการศึกษา ซึ่งคาดว่านิสิต นักศึกษา จะได้ใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ก่อนภาคเรียนที่ 1/2558 อย่างแน่นอน •



▲ จัดประชุมพิธีร่วมลงนามสัญญา